

Số: 1370/SCT-TM
V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri.

Bình Phước, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2862/UBND-KTTH ngày 09/9/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Công Thương xin trân trọng chia sẻ, trả lời vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị như sau:

Vấn đề 1: *Cử tri Hoàng Hữu Tài, khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long phản ánh: Hiện nay các doanh nghiệp và người dân trộn điều nhập khẩu với điều địa phương để chế biến xuất khẩu, ảnh hưởng đến chất lượng và làm giảm uy tín, thương hiệu điều Bình Phước, các ngành chức năng đã quản lý, kiểm tra và có biện pháp xử lý vấn đề này chưa?*

Trả lời: Về nội dung kiến nghị của cử tri Hoàng Hữu Tài, chúng tôi đã nhận được kiến nghị tương tự của cử tri Nguyễn Khôi, thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, thị xã Phước Long tại kỳ họp cuối năm 2014 và chúng tôi đã trả lời bằng văn bản số 1356/SCT-TM ngày 09/10/2014.

Để thông tin thêm cho đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri về lĩnh vực chế biến, xuất khẩu điều ở Bình Phước, chúng tôi giải thích thêm một số nội dung như sau:

Hiện nay, Bình Phước có 273 doanh nghiệp, cơ sở chế biến điều. trong đó có 40 doanh nghiệp lớn với công suất thiết kế trên 200.000 tấn/năm. 233 cơ sở lắp đặt thiết kế có công suất nhỏ mang tính sản xuất theo thời vụ. Như vậy, nếu hoạt động hết công suất, ước tính hàng năm ngành chế biến điều của tỉnh cần nguồn nguyên liệu khoảng 500.000 tấn.

Trong khi đó, sản lượng điều của tỉnh năm 2014 đạt 191.734 tấn; ước năm 2015 đạt trên 190.300 tấn. Do vậy, sản lượng điều trong tỉnh không đáp ứng đủ công suất chế biến hạt điều của các nhà máy, các doanh nghiệp phải nhập khẩu hạt điều thô về để chế biến, xuất khẩu. Cụ thể: năm 2014 nhập 10.019 tấn; 9 tháng năm 2015 nhập 13.239 tấn.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, nền kinh tế của nước ta đang được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu do thị trường quyết định. Hoạt động nhập khẩu điều, chế biến xuất khẩu là phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo giao hàng theo hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó. Mặt khác, hàng hóa khi xuất khẩu yêu cầu phải ghi đầy đủ các thông tin về xuất xứ và thành phần cấu thành sản phẩm, các tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu.



Hạt điều là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, trước thực trạng trên UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động thu mua nông sản nói chung và ngành điều nói riêng. Đồng thời Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có những định hướng và chiến lược phát triển ngành điều phù hợp, nhằm mục đích khai thác tối đa lợi thế xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Với quan điểm phát triển ngành điều bền vững theo hướng hiện đại, đồng bộ, sản xuất hàng hóa lớn với các sản phẩm đa dạng có chất lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập của người dân trồng điều và doanh nghiệp. Trong đó chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng và triển khai các nhóm giải pháp: Từ việc nghiên cứu chọn giống, nâng cao chất lượng, năng suất vườn điều; tăng cường liên kết giữa người trồng điều với doanh nghiệp; xây dựng vùng nguyên liệu điều, ... đến việc Quy hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ chế biến đáp ứng tiêu chuẩn về công nghệ chế biến điều theo hướng xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều phát triển; tăng cường thông tin giúp nông dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh điều phù hợp với nhu cầu của thị trường và tiêu thụ sản phẩm được ổn định và hiệu quả.

Vấn đề 2: *Cử tri xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết, khắc phục một số doanh nghiệp khai thác đá làm nứt tường nhà, bụi đá bay nhiều làm ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh*

Trả lời: Về vấn đề này Sở Công Thương xin báo cáo như sau:

Hiện nay, tại khu vực khai thác đá áp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản có 03 doanh nghiệp khai thác đá được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đá xây dựng (Gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa An tại Bình Phước và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Long). Trong đó cả 03 doanh nghiệp đang tổ chức khai thác.

Vấn đề cử tri xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản quan tâm (*tương tự nội dung bài báo số 99 của Báo Bình Phước: Khó vì sống gần mỏ đá*).

Trên quan điểm giải quyết các vấn đề cử tri yêu cầu cũng như thông tin từ dư luận là một phần việc quan trọng. Thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị, hộ dân gần khu vực khai thác đá tại áp Núi Gió tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thực tế tại các khu vực doanh nghiệp đang khai thác đá. Đồng thời tổ chức họp tại hội trường áp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Qua kiểm tra, Sở Công Thương đã có Văn bản số 558/SCT-ATMT ngày 05/5/2015 báo cáo kết quả kiểm tra và trả lời cử tri thông qua gửi chính quyền áp Núi Gió, UBND xã Tân Lợi, UBND huyện Hớn Quản.

Để tăng cường giám sát hoạt động khai thác đá trên địa bàn tỉnh nói chung và tại áp Núi Gió nói riêng, nhằm giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và các công trình, nhà cửa của các hộ dân gần khu vực công trình khai thác đá của các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá xây dựng trên địa bàn tỉnh. ngày

26/5/2015, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1541/UBND-KTTH, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp thiết thực, triệt để hơn, trong đó yêu cầu:

- Sở tài Nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra giám sát và tổ chức quan trắc nồng độ bụi trong quá trình khai thác, chế biến đá của các các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá xây dựng.

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra trọng tải các phương tiện vận chuyển đá từ các nhà máy nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh làm hư hỏng đường giao thông trong khu vực; Kịp thời xử lý những vi phạm đối với những xe chở quá khổ, quá tải.

- Đối với các doanh nghiệp khai thác đá phải chấp hành và tuân thủ các quy định và điều kiện trong giấy phép khai thác khoáng sản. Nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục các tác động đến môi trường, nhằm giảm thiểu tối đa những tác động gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Qua kiến nghị chính đáng của cử tri, Sở Công Thương sẽ tiếp tục cùng phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và tham mưu các giải pháp có hiệu quả để giải quyết các vấn đề tác động đến môi trường trong hoạt động khai thác đá.

Trong thời gian tới đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề tác động đến môi trường trong hoạt động khai thác đá để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; (70 bản)
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh; (để b/cáo)
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM



Trần Thị Hồng